

EAแจกปันผล0.30บ. อัดฉีดงบ5.13พันล. ลุยโรงงานแบตเตอรี่

หุ้นหุ้น - EA บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 19 มีนาคม จ่าย 22 พฤษภาคม 2563 นี้ พร้อมอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ทุ่มงบ 5.13 พันล้านบาท เข้าซื้อหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานแบตเตอรี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) 20 มีนาคม 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 19 มีนาคม 2563 และจ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ ยังอนุมัติยกเลิวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขายจำนวน 5 พันล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงิน ไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท ชำระคืนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัท และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการค้าเงินงาน

ของบริษัท และบริษัทในเครือ

● ทุ่ม 5.13 พันล. ลุยโรง.แบตเตอรี่

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี โฮลดิ้ง จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 19% ของหุ้นทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 285 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 5,130 ล้านบาท ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี โฮลดิ้ง จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบริษัท ดับเบิลพี แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

โดยอมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จะเข้าเช่าที่ดินจาก ดับเบิลพี แลนด์ โดยมีเงื่อนไข จะเช่าที่ดินประมาณ 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ที่ตำบลเขาหิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion อัตรากำลังผลิตสูงสุดที่ 4 Gwh และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมถึง อาคารโรงอาหาร อาคาร Work Shop และระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาเช่า 15 ปี ซึ่งผู้เช่ามีสิทธิขอขยายระยะเวลาเช่าได้อีก 5 ปี 🌱